

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN GÒ DẦU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXH

Gò Dầu, ngày 30 tháng 9 năm 2021

V/v phúc đáp phản ánh, kiến nghị  
của cá nhân qua Cổng Dịch vụ  
công quốc gia

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Công văn số 6494/VP-KSTT ngày 28/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND huyện Gò Dầu báo cáo kết quả xác minh như sau:

Ngày 30/8/2021, ông Lê Hoài Linh, sinh năm 1996, địa chỉ: Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại 0798489945, có phản ánh qua cổng thông tin điện tử 1022 tỉnh Tây Ninh với nội dung không nhận được trợ cấp.

UBND huyện Gò Dầu đã chỉ đạo UBND xã Phước Đông trao đổi với ông Linh và được ông Linh thông tin trước đây ông Linh ở nhà và bán bánh bông lan bằng hình thức qua trang mạng xã hội. UBND xã Phước Đông đã cử Công chức Văn hóa - Xã hội liên hệ hướng dẫn cụ thể về việc hưởng chế độ theo Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chế độ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Qua thông tin xác minh ngày 30/9/2021, ông Linh trình bày từ ngày 30/8/2021 đến nay không có liên hệ Trưởng ấp và Công chức Văn hóa-Xã hội để làm hồ sơ theo quy định và cũng không có phản ánh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tuy nhiên trong quá trình xác minh theo lời khai ông Linh không hợp tác, không ký vào biên bản xác minh.

Qua tìm hiểu và xác minh những người dân xung quanh thì hoàn toàn không biết việc ông Linh bán bánh bông lan qua trang mạng xã hội. Đồng thời, tìm hiểu trên trang mạng xã hội qua số điện thoại của ông Linh, chỉ có trang facebook ông Linh quảng cáo bán kem dưỡng da, làm đẹp.

**Hướng giải quyết:**

UBND huyện thống nhất theo kiến nghị của UBND xã Phước Đông, không giải quyết cho ông Lê Hoài Linh hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chế độ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Lý do: Ông Linh không hợp tác với cán bộ xác minh, hướng dẫn và khai thông tin không đúng sự thật.

Trên đây là phúc đáp phản ánh, kiến nghị của cá nhân qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của UBND huyện Gò Dầu gửi đến UBND tỉnh Tây Ninh./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐND và UBND huyện.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**